

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

Trong bán người liên quan täi viçc xuät đäng, chä có Nguyễn Tấn Thành täc Hồ Chí Minh ra đi năm 1911, là tänh nänh mình tìm đäng cäu näc.



Träc đó, qua bä máy tuyên truyän cäa đäng và chính Hä viçt sách đä ca täng và huyän thoäi cuäc đäi mình, làm cho nhiäu người nhä đä không muän tin cũng phäi gät đäu chäp nhän, vì biçt đâu mà mò. Nhäng vào tháng 2-1983, hai sä gia VN, tiän sĩ Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngọc Chiäu, đã công bä khäp thä giäi, mät tài liäu vô cùng quan trọng, tìm thäy täi văn khä Pháp duy nhät nói täi giai đänh 1911 cäa Nguyễn Tấn Thành.

Đó là hai lá thä xin nhäp häc Träng Thuäc Đäa (Ecole Coloniale) viçt ngày 15-9-1911 và mät lá viçt täi New York ngày 15-12-1912 gäi Khäm sä Trung Kä. Đäu này chäng tä räng Nguyễn Tấn Thành, bä näc ra đi chä väi mäc đích tìm đäng làm quan đä giäi quyät chuyän cäm ăn áo mäc cäa riêng mình, chä không hä có ý đänh cäu näc giúp dân nhä Trän Dân Tiên täng viçt sách ca täng.

Ngoài ra nhäng bí mät đã đäc bät mí, theo đó mäi biçt đäc gän suät cuäc đäi cäa Hä, häu nhä säng bäng nghä tình báo KGB, phäc vä cho quyän läi cäa đä tam quäc tä mà thôi. Nên người ngoài cũng không läy làm lä träc nhäng sä kiän cäa đäng Cäng Sän Đông Däng nói chung và Viçt Nam nói riêng, đäa vä cäa Hồ Chí Minh tä năm 1930 cho täi cuäi năm 1944 trong đäng rät mù mät, không chiäm đäc mät täu thä nào, vì Hä thät sä đâu có làm gì. Cũng theo sä liäu, lãnh đäo đäng lúc đó là nhäng tên tuäi Đäng Xuân Khu, Nguyễn Văn Cä, Lê Đäc Thä, Văn Tiän Dũng cho nên mäi täi häi nghä đäng län thä VIII, hä Hä vän chäa có mät danh vä đäng. Theo Lê Quäng Ba viçt trong Häi ký Đäu Nguän, tiäng nói cäa nhóm cán bä läu vong täi hang Päc Pä trong thäi gian 1941-1944, Hồ Chí Minh tä Nam Quang chính thäc đäi vä đäng trä biên giäi Hoa-Viçt, đä däy läp cán bä. Läp häc kät thúc ngày 26-1-1941 nhäng đã bä täc vì Hä không đä uy tín đä chäc đäc mät chiän khu nào täi miän xuôi. Bäi väy mäi thäy täi ngày 22-12-1944, Võ Nguyên

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

Giáp mặt tiếp đßc Đß Vißt Nam Tuyên Truyền Gißi Phßng Quân, tßi rßng Trßn Hßng Đßo, Huyßn Nguyễn Bình, tßnh Cao Bßng, chß đßc 34 ngßi, hßu hßt la dânß Nßng, Thß bßn đßa.

Nhßng Hß là ngßi may mắn, tß thuß nhß đßc các quý nhân tßi Phan Thißt nhß Trßng Gia Mô, Hß Tá Bang làm vang danh tßi trßng Đßc Thanh. Sau đó qua Pháp, đßc Phan Chu Trinh, Phan Văn Trßng và Nguyễn Thß Truyền góp chß và uy tín, đßa Bßi Ba, tßc Nguyễn Tßt Thành bßc vào con đßng chính trß, báo chí thß gißi qua danh xßng cßa nhóm là Nguyễn Ái Qußc mà Hß nhßn riêng là cßa mình.

Rßi tß hang Pßc Pß trß lßi Tàu, may mắn bß quân Trung Hoa Qußc Gia bßt. Tß đó qua bßo đßm cßa Nguyễn Hßi Thßn cùng Vũ Hßng Khanh trong Vißt Nam Qußc Dân Đßng, vßi chß tßng Trßng Phát Khuße, hß Hß chính thßc sßm thêm vai gißn đßp tình báo cho quân đßi Đßng Minh tßi Đß Tß Chißn Khu Hoa Nam, sau khi đßc trß tß do ngày 16-3-1945, theo nhß tài lißu cßa Michael Maclear vißt trong 'The Ten Thousand Day War Vißt Nam (1945-1975), xußt bßn tßi New York năm 1981.

Cßng tß đó, qua vai trò đßp viên tình báo qußc tß thuß c các cß quan KGB, Trung Cßng, Trung Hoa Dân Qußc, rßi do Charles Fenn gißi thißu, lßi trß thành đßp viên chính thßc cßa OSS tßc là Office of Strategic Services, tßn thân cßa cß quan Trung ßng Tình Báo Hoa Kß (CIA), làm vißc đßi quyßn Thißu Tá Mß Archimedes Patti, đßc trách chißn trßng Đßng Đßng. Nhß đó, Hß bßc qua hßt các xác chßt cßn đßng trong đßng, đß mùa thu tháng chín 1945, ngành ngang vßng lßng vß Hà Nßi nhßn chßc và đßc dißn văn. Đó là tßt cß quá trình xußt đßng cßu nßc cßa anh thanh niên Nguyễn Tßt Thành, mßt huyßn thoßi (?) mà bao chßc năm qua, thiên hß vßn không ngßt vißt, nói vß cußc đßi cßa mßt tên qußc tßc ' trßc sau, nhß lßn ' đã và đang cùng vßi đßng bßn ' rßc voi Nga-Tàu ' vß đßy xßng cßp chißm công khai non nßc Vißt, mà hißn nay cß thß gißi, ai cũng đßu thßy rõ.

Tß câu chuyßn nhßc nhß trên, nhißu ngßi đã thß dài khi nghĩ rßng, phßi chi Nguyễn Tßt Thành lúc đó, đßc thßc dân Pháp nhßn vào trßng Thußc Đßa, thì vßi bßn chßt bßt lßng nhß vßy, cùng lßm Hß chß là mßt tham quan Vißt gian làm tay sai cho Pháp mà thôi. Nhß đó đßt nßc và dân tßc Vißt Nam ngày nay có thß đã thoát đßc nßi trßng hßn cùng khßn tßn tuyßt đßi bàn tay tàn đßc của mßt Hß Chí Minh làm tay sai cho các thß lßc qußc tß, tß Liên Xô, Trung Cßng, Pháp, Tàu Trßng và Hoa Kß. Năm 1932 danh xßng Nguyễn Ái Qußc đßc khai tß trong nhà tù Hßng Kông, đß thay thß vào cái tên Hß Chí Minh (vßi công lußn : đó là mßt ngßi Tàu đßc nhßp vai HCN thßt đã chßt) . Chuyßn thßt giß, đúng sai cho tßi giß này chß có trßi mßi bißt, chß mßt thßt thì ai cũng chß đßa vào sách báo đß ghi lßi mà thôi.

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

1- NGUYỄN TẤT THÀNH, CON NGƯỜI TRĂM MẶT ::

Nhiều năm sau ngày ‘bác’ lên ngôi Chủ tịch nhà nước, người ta mới biết được cái tên Hồ Chí Minh, chỉ là một trong hàng trăm tên của Nguyễn Sinh Cung hay anh thanh niên thợ y giáo Nguyễn Tất Thành, đã có một thời gian dấy họ ở các trại tị nạn ở Đông Thanh, Phan Thiết, trại cải tạo ở Bùn Nhà Rong ở Sài Gòn, qua Pháp tìm đường cứu nước. Theo các sử gia cũng như các nhà biên khảo nghiên cứu trong và ngoài nước, thì cho tới nay vẫn chưa ai biết hết tất cả các bí danh của Nguyễn Tất Thành. Trại cải tạo đó, căn cứ vào tài liệu của Liên Xô, thì ‘bác’ có chừng 19 tên. Năm 1982, nhà biên khảo Huân hinh kim Khánh nói ‘người’ có 32 bí danh. Một tác giả Việt Nam khác kê m kê được 76 tên của Hồ. Nói chung, không riêng gì tên họ, mà cả ngày sinh và tên cúng cơm cũng vô cùng bí mật, không biết đâu mà mò. Quả thật đây là một con người có nhiều tên như trên trái đất, tất cả thì kim, đồng sang tây. Do không biết chính xác tên khai sinh khi lọt lòng mẹ là Côn, Cuồng hay Cung, vì vậy ta thấy sách vở đã chọn cái tên Nguyễn Tất Thành như là một điểm tựa, như là sau năm 1983, ba cái điểm của ‘bác’ bắt phát giác.

Trong số 100 tên, có lẽ cái tên ‘Nguyễn Ái Quốc’ xuất hiện lần đầu tiên tại Paris là sôi động và đã gây ra không biết bao nhiêu tranh cãi, thậm chí cho đến bây giờ, vẫn chưa ai dám dứt. Ai cũng biết, nói láo và bịa chuyện là bản nhàn của người cộng sản, như là trong rừng số sách của đảng, như một thánh hóa lãnh tụ ‘Hồ Chí Minh’. Gần đây như những người học hỏi của đảng Việt và Bả Ba, theo các nhà viết số cho biết thì nay, họ vẫn còn rất mù mịt về giai đoạn của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911-1919, ngoài ba chi tiết công khai: đó là Thành làm công trên tàu Latouche-Tréville của hãng Đu Nga, sống tại nước Anh thời điểm nhất định (1914-1918) và có một thời Pháp qua cái tên Nguyễn Ái Quốc trên. Người đã vậy, tên cũng vậy, do đó các nhà viết số của đảng, cũng đành vậy, nghĩa là cứ cho rằng ngày 19-5 là ngày sinh của Nguyễn Tất Thành. Có như vậy, hàng năm thiên hạ mới có dịp ‘đào mộ’ của mã tên để phục vụ cho dân VN, như là trong giai đoạn ‘quốc phá gia vong’ hiện tại, người quy của cộng sản Hà Nội qua Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Tấn Dũng .. đã công khai bán dân tộc và đất nước Việt cho Tàu.

+ Nguyễn Ái Quốc và nhóm Trinh-Trần-Trung-Truy:

Thời điểm khi Nguyễn Tất Thành xuất hiện, thì Phan Chu Trinh và con là Phan Chu Đột mới 8 tuổi, đã tị nạn ở Pháp ngày 1-4-1911 với trại cải tạo của Chính Phủ Đông Dương. Từ năm 1912, Phan Chu Trinh kết thân với Phan Văn Trần đang theo học tại Sĩ Lu tại Paris, nên đến với ngôi biệt thự của Trần ở số 6 đường Villa des Gobellins. Từ năm 1912, Hồ đã bắt đầu liên lạc với Phan Chu Trinh tại Pháp qua thư, vì hai người đã quen biết nhau từ ngày còn ở Việt Nam, nên Thành vẫn gọi Trinh là ‘Hy Mã Nghê Bá Đệ Nhân’.

Trong lúc đó tại Việt Nam từ năm 1911-1919, có nhiều biến cố thật quan trọng đã xảy ra. Trước hết là Đệ Tam, lãnh tụ cuối cùng trong phong trào Cần Vương do vua Hàm Nghi xuống xuất năm 1885, đã bị Lính Pháp Tam Kỳ giết chết ngày 10-2-1913. Cũng năm này, vào ngày 17-1 tại Huế, tên Khâm Sai Trung Kỳ là Georger Mahé đã khai quật lăng vua Tự Đức để cướp vàng bạc châu báu. Sự việc được báo chí như tờ Le Courrier d' Haiphong và d'luận của nhiều tờ báo địa phương và quốc gia đưa tin cho dân và đám quan lại Việt Nam biết rằng vô liêm sỉ. Ngày 12-4, tại Thái Bình, các đảng viên Việt Nam Quang Phục Hội của Phan Bội Châu và Cộng sản Đ, đã ám sát tên Tuân Phó phó sứ Nguyễn Duy Hàn.

Những biến cố bi thảm trên, đã khiến cho Phan Chu Trinh bên Pháp cũng lên tiếng chỉ trích thực dân, kêu gọi Toàn Quyền Đông Dương là Sarraut, ngừng việc đàn áp mang giúp đỡ cha con ông. Tại Trung Hoa, vì nhận tin của Pháp nên Tổng Đốc Lính Quố là Long Tự Quang đã bắt giam Phan Bội Châu và Mai Lão Bạng từ năm 1914 tới năm 1917 mới thả. Vì những biến cố đã xảy ra, ngay khi Đốc tuyên chiến với Pháp ngày 3-8-1914, nhà cầm quyền Ba Lê vin vào đó để bắt giam và phân tán những người yêu nhân trong Hội Ái Quốc Đông Dương, do Trinh và Trùng thành lập. Ngày 15-9-1914, Pháp bắt giam Phan Chu Trinh và Phan Văn Trùng tại bệnh viện Santé mãi tới tháng 2-1916 mới phóng thích. Từ đó ngừng việc Pháp cũng bắt đầu tập trung cho cha con ông, khiến lâm vào cảnh nghèo đói, nên có hai mặt phố bị bệnh lao phổi nặng. Tháng 3-1921, Đốc chết tại Bắc Kỳ.

Từ đầu năm 1919, đời chiến lược thế giới đã kết thúc trong sự bại trận của phe trục Đức, Áo, Hung, Thổ và Bồ Đào Nha. Kinh đô Paris của Pháp trở thành nơi họp của các thế lực quốc tế. Tổng Thống Hoa Kỳ là Woodrow Wilson đưa ra chủ thuyết 'Tự Trị' và đề xuất việc thành lập Hội Quốc Liên, rồi đề xuất các nguyên tắc của tổ chức này.

Tại Nga, do Nga Hoàng Nicholas II (1894-1917), đứng về phe Đế quốc Minh chế Đức, nên nước này đã tích cực yểm trợ Nikolai V.I. Lenin (1870-1924) lật đổ chế độ quân chủ. Ngày 7-11-1917, Lenin và Leon Trotsky đứng chung thành lập chế độ Bolshevik, hay còn gọi là cuộc Cách Mạng tháng Mười, mở màn cho cơn núi sông xuống máu trong dòng lịch sử nhân loại, có cả Việt Nam, từ đó cho tới nay vẫn chưa chấm dứt. Tháng 3-1919 Lenin lập Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản để xuất hiện chế độ nghĩa vô thần, vô sản khắp năm châu.

Đây là mối nguy hiểm béo bở mà Lenin, trùm đầu vạ mồi nổi lên, dẫn dắt các dân tộc bị trị khắp Á Châu tới Trung Đông, Ấn Độ, Trung Á, tại Trung Hoa và Đông Dương, lũ lũ kéo về thánh địa Việt Nam Thuyết Đông Dương tại Mặt Trận Khoa, để học tập con đường cách mạng vô sản chuyên chính, đánh gục bọn, tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa.

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

Trong nác, nhiöu cuöc böo đäng chäng Phäp khäp nác, quan träng nhät là vä khäi nghĩa cäa vua Duy Tân cùng các chí sĩ Thái Phiên, Trän Cao Vân täi Huä ngày 3/5/1916. Sau đó là cuöc biöu tình cäa Phan Xích Long täi Sài Gòn tháng 11-1916 và đäc biöt nhät là sä chiäm đäng tänh Thái Nguyên cäa Đäi Cän, Läng Ngäc Quyän, Trän Trung Läp vào năm 1917 dù thät bäi, nhäng vän mang nhiöu khích lä täi tuyät đäi dân chúng Viät Nam đäng säng läm than khä i đäi ách nô lä cäa giäc Phäp.

Trong giai đäo näm trăm hoa đua nä, Nguyän Tät Thành bäng näi lên nhä cän trong giäi cách mäng vô sän Phäp, qua bän 'thänh nguyän thä đäi nhân quyän' năm 1919, ký tên Nguyän Ái Quäc, mà công án täi nay đã quy cho Hä là cäp công cäa ba nhân vät đã sáng täo: Phan Chu Trinh, Phan vän Träng và Nguyän Thä Truyän. Näi dung bän thänh nguyän gäm 8 đäi m, do mät nhóm ngä i An Nam yêu näc chung viät, đäc tä báo L'Humanité cäa đäng Xã Häi Phäp, đäng ngày 18-6-1919 väi đäng ý chính trä, dù thäc chät chäng có gì đäc biöt, näu đäm so sánh väi sä đäi häi ngä i Phäp phäi trao trä đäc läp hay ít nhät đä Viät Nam tä trä cäa Kä Ngoäi Häu Cäng Đä säng läu vong và Vua Duy Tân đäng bä cäm giam ngoài häi đäo.

Dù gì chäng näa thì đây cũng là mät cä häi vàng ròng väi Hä, vì ít nhiöu tên tuäi cäa Nguyän Ái Quäc, đäi diän cho nhóm ngä i An Nam yêu näc trên đät Phäp, cũng đäc nhóm ngä i Viät qua Tây đánh Đäc, häi häng mang vä phä biön trong đä luän lúc đó. Mät khác, qua chiän thäng cäa đäng Bolchevik Nga, khiän đäng xã häi Phäp häu nhä nghiêng vä Đä Tam Quäc Tä, vô tình giúp anh thanh niên Nguyän Tät Thành lúc đó, đäng thät nghiäp phäi säng nhä vào sä giúp đä cäa Phan Chu Trinh, bäng đäc các chính khách tä phái Phäp chú ý vì tính chät vô sän chuyên chính, nên đã giúp Hä thoát cänh chät đäi, bäng cách cä 'bäc' täi häc Viän Thä Thuyän Đông Phäng năm 1923. Tä đó Hä qua bí danh Nguyän Ái Quäc chính thäc là mät đäng viên cäa đä tam quäc tä cäng sän.

+ Vä Án Nguyän Ái Quäc :

Vä vä án läch sä Nguyän Tät Thành biöm xäng tên giäi cäa nhóm Nguyän Ái Quäc, khi Hä säng täi Phäp tä 1911-1923, cũng đã đäc tranh cãi sôi näi giäa cä quan tuyên truyän cäa đäng và nguän đä luän trong cäng nhä ngoài näóc. Đäc 'Chä täch Hä Chí Minh-tiäu sä và sä nghiäp' do đäng än hành, tuyên bä là tät cä nhäng bài viät và tranh vä trên báo Le Paria sä 1, đäu cäa Nguyän Ái Quäc sáng täo.

Ta biöt tä Le Paria hay 'Ngä i Cùng Khä' do Häi Liên Hiäp Thuäc Đäa chä träng, tä sä 1 đän sä 12 đäu do J.B Meyrat làm quän lý. Các sä khác tä sä 13 vä sau do G.Sarotte và

Léopold Mesnard chịu trách nhiệm, được biết số 1 ra ngày 1-4-1922 không có mặt bài nào của Nguyễn Ái Quốc. Vây mà Ban Nghiên Cứu Lịch Sử của Trung ương Đảng VC, dám tuyên bố 'bác', tức là đảng chí Nguyễn Ái Quốc làm quyn lý tờ báo này. Ngoài ra cũng trên tờ Le Paria, có nhiều bài viết hay tranh vẽ ký tên Nguyễn Le Patriote, là biệt danh của Nguyễn Thế Truyn và các sinh viên trong Hội Ái Quốc An Nam, thế nhng Đảng vẫn tnh bnh nhn bnh đó là snh phm của Nguyễn Ái Quốc.

Riêng bài viết 'Lên Án Chống Nghĩa Thực Dân' được đánh giá là mặt tài liệu tranh đấu trác tuyệt và nội dung cũng như hình thức. Theo nhận xét, thì lúc đó các nhân vật đấu tranh sang Paris, chỉ có Luật Sĩ Tiễn Sĩ Phan Văn Truyn và Ká Sĩ Nguyễn Thế Truyn mới có đủ khả năng Pháp ngữ cũng như tiếng Anh để viết được mặt bài văn tranh đấu này là hùng biện và y. Còn Nguyễn Tấn Thành mặc dù có sang giảng học khắp nơi từ 1911-1922 nhưng dù sao trình độ học vấn cũng giới hạn, chỉ viết ba lá đơn xin nhập học mà còn phạm nhiều lỗi chính tả và văn phạm, thì không thể nào là tác giả của kiết tác trên. Phng chỉ, phóng điv vẫn là người của đảng, tăng bậc để bác vang danh và đi lại càng thêm thnh thông qung điv.

Bây vậy ngày nay, trước nhng khám phá và việc hoàn toàn bỏ đi mặt Nguyễn Tấn Thành, đi thiên tài, thì mặt anh thanh niên giáo viên qun tđi mặt truyn làng mang tên Đc Thanh tới nơi nhiều người sinh đđi chỉ cũng không biết đó là cái qu quái gì, mặt bđi Ba trên tàu viđn đđng, dùng mặt cái nh y phóc lên làm ông quyn lý mặt tờ báo nơi tiếng, phát hành 5000 số mặt k, lđi còn kiêm thêm nhà sĩ và nhà văn... cho đđi khi 'bác' sang Nga và Tàu từ năm 1923, vậy mà vẫn còn làm quyn lý và viết bài cho báo này đđi Pháp cho đđi khi báo đình bđn.

Tất cả đều do Truyn Dân Tiên đđng đđng câu chuyện về Nguyễn Ái Quốc, đđ thnh thánh hóa Hồ Chí Minh, mà cả ba tên đều là Nguyễn Tấn Thành. Sở thế t ngày nay cho biết, Nguyễn Ái Quốc là tên gọi chung của nhóm người viết trên tờ Ngđđi Cùng Kh (Le Paria), gọi m có Phan Chu Trinh, Phan Văn Truyn, Nguyễn Thế Truyn và trong số 38 số báo đđn hành, không có mặt bài nào hay tranh vẽ của Nguyễn Tấn Thành nhng chàng đã lấu cả nhn về cái tên chung của nhóm là Nguyễn Ái Quốc. Sau đó đđđc cđ quan tuyên truyn của đđng CS hđp thđc hoá 'sáng đđp và linh đđn hay quyn lý báo'.

Chưa hết, căn cứ theo số liệu ta biết từ năm 1923-1946, Hồ đã rời Paris đi Mác Tá Khoa, Tàu. Trong thế gian đó, vào tháng 1/1926 đđi Paris đã xuất hiện tờ Viđt Nam Hđn bđng chđ quđc ngđ, thế nh thođng có các bài bđng Hán và Pháp Ngđ. Từ tháng 9-1929 đđi tên là Phđc Quđc, do cđ quan ngôn luđn của đđng Viđt Nam Đđc Lđp đđi Pháp đđn hành. Trong mặt vài số báo, có bài viết ký tên Nguyễn Ái Quốc. Sở kiđn đđch sđ minh bđch nh vđy mà đđng vđn thđn nhiên viết là năm 1923, 'bác' đđi Pháp trong khi thành đđp tờ 'Ngđđi Cùng khđ' đã kiêm nhiệm thêm tờ 'Viđt Nam Hđn'. Nhng sđ thế t thì không ai có thể thêm bđt, bóp méo hay xuyên

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

tác đác. Cho nên nháng láng vá huyán thoái Hồ Chí Minh, ngày nay rát các đá trá thành nháng trán cái trong dân gian, dù nó tán tái hay bá sóng đái vái đáp.

+ Nguyán Ái Quác, đáp viên ngoái háng cáa cáng sán quác tá :

Ngày 15-10-1923, Nguyán Ái Quác đái đián cho đáng CS Pháp, tham đá Đái Hái Nông Dân Quác Tá, tá chác tái Mác Tá Khoa. Cũng ká tá đáó, Há thoát xác thành mát con ngái cáng sán quác tá, chá biát phác vá cho nán vá sán chuyên chính mà thôi. Đá tháng công, ngoài sá cho báo đáng đánh bóng tên tuái, chính phá Liên Xô còn cho Quác á lái phác vá trong thánh đáa Đông Pháng, mát tá chác mát nái là cáa Quác tá Cáng Sán nháng bên trong đác Cá Quan Tình Báo Nga (Intercenter Mainburo) báo trá. Theo tá chác, Ban Pháng Đông lúc đá gám ba khu vác: Mián Tây Trung Hoa, trá sá tái Chita thuác Mông Cá. Mián Vián Đông có trá sá tái Hái Sâm Uy, phá trách các nác Mãn Châu, Cao Ly, Nhát Bán và Khu Đông Nam trá sá tái Tháng Hái, gám mián Hoa Nam và các nác Đông Nam Á đang là thuác đáa. Ngày 22-1-1924, Lênin chát, Nguyán Ái Quác đã làm thá đáng trên tá Pravda, khóc tháng nác ná và thá trác linh cáu cha già quác tá, là sá bián đáu tháng thành hành đáng. Hãy đác bài thá cáa Tá Háu khóc cha non Staline, đá biát đác nái bi tháng cùng tán cáa ‘bác’ lúc đá đái vái cha già LêNin :

‘Stalin ! Stalin,
Yêu biát máy, nghe con táp nói
Tiáng đáu lòng, con gái Stalin
ông Stalin ôi. ông Stalin ôi,
Hái ôi ông mát, đát trái có không?
tháng cha, tháng má, tháng cháng
tháng mình tháng mát, tháng ông tháng mái.’
(Đái đái nhá ông ,Tá Háu).

Mác dù tài liáu Đáng đáu chuyán Há xuát thân tá tráng Stalin nháng mái đây thá khá Nga giái mát, bát mí cho ta biát là gán hát cán bá cao cáp cáa đáng VC , trong đáó có Nguyán Ái Quác, đáu xuát phát tá là ‘Vián Tháng Thuyán Đông Pháng’. Tráng này đác Lenin thành láp ngày 21-4-1921, đá huán luyán các cán bá cáng sán vùng Châu Á, nên gái là Vián Pháng Đông. Sau khi tát nghiáp, nháng hác viên sá trá thành cán bá cách máng vá sán chuyên chính vá mát lý thuyết cũng nhá hoát đáng mác nái, tuyên truyán và thu tháp tin tác tá quán chúng. Tháng 8-1924 Há đác Đá Tam Cáng Sán Quác Tá, phong chác ‘Uá Viên Ban Pháng Đông’, phá trách Các Pháng Nam coi toàn vùng Đông Nam Á. Đá che mát mát thám Tây Pháng, Há trá thành ‘Lou’, đác phái viên cáa háng Thông Tán Nga Rosta, kiêm thá ký, thông ngôn cho phái đoàn Borodin cáa Liên Xô, tái Quáng Châu, qua bí danh Lý Tháy.

Trở lại khi Hồ Chí Minh, Borodin đã móc nối để có hai phe Trung Hoa Quốc Dân Đảng cộng sản Tôn Văn, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng CS. Trung Hoa cộng sản và Việt Nam, để có thể nắm quyền cộng sản Liên Xô. Do trên, có mặt sự can thiệp cao cấp của Đảng CS. Trung Hoa như Mao Trạch Đông đã đưa lực lượng vào Ban Chấp hành Trung ương Quốc Dân Đảng. Trở lại Võ Bộ Hoàng Phố, do Nga bắt đầu khai giảng ngày 15-6-1924 do Đảng Cộng sản Việt Nam làm Giám đốc, còn Chu Ân Lai phụ trách chính trị. Những mặt bị nhìn thấy của các quan trọng đã xảy ra tại Quảng Châu, trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 13 cách mạng Tân Hợi (10-10-1911), làm nhiệm vụ người cộng hai phe thế lực vong, đảng thời đã khiêu khích Tôn Dật Tiên như mặt, nên ông bắt lên Bộ Kinh tế họp bàn chuyển thế lực như thế để nắm quyền và kêu gọi tình hình Hoa-Nhật, khi Liên Xô thế lực vong vì không hợp tác để nắm quyền cộng sản.

Khi Lý Thụ, mặt tên mặt cộng sản Nguyễn Tấn Thành tại Quảng Châu, thì đây đã có nhiệm vụ người Việt sinh sống, phần lớn làm việc trong Sa Địch tổ chức Pháp, hai khu vực để ngăn cách bằng con sông Châu Giang. Những các quan của pháp như Hồ Hán Dân rất có cảm tình với người Việt, nên đã giúp đỡ những chính khách lưu vong ở Pháp sẵn lòng và phí chi sang Tàu trên lãnh như Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thiệu Thu cho tại Phan Bội Châu. Theo Niên Biểu, thì Sào Nam và Cộng Đảng đã lập Việt Nam Quang Phục Hội tại đây, trong đó có nhóm Tâm Tâm Xã cộng sản mặt sự thanh niên Việt Nam yêu nước. Tâm Tâm Xã gồm 9 đảng viên, đa số là người Anh, có học thức, chủ trương bắt đầu đảng gồm Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Sơn. Mùa thu 1924, Phan Bội Châu và Nguyễn Hữu Thụ đã yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam, lúc đó là Giám đốc trường Võ Bộ Hoàng Phố, thu nhận các sinh viên Việt Nam vào trường huấn luyện và để ông chủ trì trường.

Do cảm tình và cũng nhận thấy giữa hai đảng cách mạng Việt Nam và Trung Hoa Dân Quốc lúc đó, để có chung mục đích, đánh đuổi kẻ xâm lăng ra khỏi đất nước mình, nên Phan Bội Châu đã đưa danh xưng Việt Nam Quang Phục Hội, thành Việt Nam Quốc Dân Đảng và ủy cho Hồ Tùng Mậu phụ trách trong nước. Đây cũng là giai đoạn mà các sự gia dày công tìm kiếm và mối liên hệ giữa Phan Bội Châu và Lý Thụ, đến tại nghị án Hồ Chí Minh cùng Lâm Đức Thọ bán đảng Phan Bội Châu cho Pháp bắt tại tổ chức Việt Nam năm 1925, mà sự liên hệ đã như thế.

Theo niên biểu Phan Bội Châu, cho thấy Sào Nam có gặp Nguyễn Ái Quốc đôi ba lần và trùm cộng sản Lý Thụ đã nhận sự thay đổi đảng cộng sản Việt Nam Quốc Dân Đảng, thời gian khi Hồ Chí Minh Tàu cuối năm 1924. Cũng năm này, Phạm Hồng Thái, mặt đảng viên cộng sản Việt Nam Quang Phục Hội, nhân Toàn Quyền Đông Dương là Martial Merlin (1923-1925), ghé Sa Địch, sau khi tại Nhật Bản và Hà Nội. Phạm Hồng Thái đã giữ làm mặt phóng viên nhà báo, mang bom vào phòng ăn của tên giặc Pháp, quyết giữ kẻ xâm lăng những bom nổ chày làm Merlin bắt thế lực như, trong lúc có 4 tù nhân chết và 4 người khác bắt thế lực. Xong nhiệm vụ, người

Cho nên ngày nay, ta đọc câu chuyện số về người trăm mặt Nguyễn Tấn Thành, cũng chẳng qua chỉ đọc lại những câu chuyện kể về vị thần nước, mặt nước, khen chê, xưng tụng. Xuôi nam hay ngược bắc, trong gió ngàn bay, nhìn ra biển lớn, đâu đâu cũng thấy chỉn chu của chúa Nguyễn căng buồm lướt sóng hay vó ngựa chân voi dẫm dẫm phá người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ danh trẫm non sông. Những rì rào ngán biết bao, khi đọc những vào lịch sử, đôi phải đọc những huyền thoại gian dối của 'bác', làm cho họ nực cười nực cười.

Quả thật, trong dòng lịch sử VN, lời hát những tên đời gian hùng giết vua phò chúa như Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly, Mạc Đăng Dung, Trần Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Khôi Hoè.. đem so sánh, thì chỉ bằng mặt bằng râu lông của Hồ mà thôi. Cũng như những câu chuyện về Nguyễn Ái Quốc giết hay số bất tin của Lý Thuyết, mãi cho tới khi sụp đổ màn thối nát hai, Nguyễn Tấn Thành mới được tái sinh qua cái tên Hồ Chí Minh từ năm 1939 cho tới bây giờ, chúng ta chỉ là một màn kịch, diễn về một con người trăm mặt thối nát những đời nay nhũn nhũn và số phê phán vô tình khoáng họ.

Hôm nay các số gia đều đã nghi vấn, về câu hỏi là tại sao được lo các cán bộ cao cấp của Đông Dương Cộng sản để ngỏ Mạc Tu Khoa và, trong đó có Lê Hồng Phong để ngỏ b, và kể chỉ đi theo một thám Pháp là một liên lạc người Hoa? Một đi khác cũng rất quan trọng, đó là tài chính dùng nuôi quân, những Hồ đã ôm trăn khi cho Hoàng Văn Hoan, Vũ Anh và nhiều khác, đôi đời phải vào người Quốc Gia mà số.

Đây cũng chỉ là một phần nhỏ, tóm lược về cuộc đời của Nguyễn Tấn Thành, qua huyền thoại 'xuất đầu tiên' tìm được người con nước, một con người trăm mặt, thay đời hình dáng và thể diện chính trị, đâu có khác gì loài cóc kèn xanh xanh đỏ. Đó mới chính là 'số thối về cuộc đời Hồ Chí Minh', một chuyện dài không bao giờ kết thúc dù chỉ để CSVN có bộ gì c x p..

Viet t Xóm Cn H uy Di
Máng Giang